

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\mu = 3.95$, $\sigma = 0.50$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน ($\mu = 4.10$, $\sigma = 0.62$) และ ด้านการเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ($\mu = 3.81$, $\sigma = 0.49$) ตามลำดับ

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง ตำบลที่ต่างกัน

จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามตำบลพิจารณาแปลผล โดยไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลทุ่งทอง ($\mu = 4.04$, $\sigma = 0.28$) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ตำบลกำแพง ($\mu = 4.02$, $\sigma = 0.31$) ตำบลโนนสว่าง ($\mu = 4.02$, $\sigma = 0.31$) ตำบลกู่กาสิงห์ ($\mu = 4.02$, $\sigma = 0.30$) ตำบลสิงห์โคก ($\mu = 3.99$, $\sigma = 0.33$) ตำบลดงครั้งน้อย

($\mu = 3.99, \sigma = 0.31$) ตำบลบ้านฝาง ($\mu = 3.98, \sigma = 0.32$) ตำบลน้ำอ้อม ($\mu = 3.98, \sigma = 0.31$) ตำบลเมืองบัว ($\mu = 3.98, \sigma = 0.29$) ตำบลดงครั้งใหญ่ ($\mu = 3.97, \sigma = 0.32$) ตำบลเกษตรวิสัย ($\mu = 3.96, \sigma = 0.40$) ตำบลหนองแวง ($\mu = 3.76, \sigma = 0.98$) และตำบลเหล่าหลวง ($\mu = 3.76, \sigma = 0.95$) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้

ด้านการเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน พิจารณาจากการแปลผล ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลทุ่งทอง ($\mu = 4.26, \sigma = 0.46$) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ตำบลกู่กาสิงห์ ($\mu = 4.22, \sigma = 0.42$) ตำบลกำแพง ($\mu = 4.21, \sigma = 0.44$) ตำบลโนนสว่าง ($\mu = 4.21, \sigma = 0.42$) ตำบลน้ำอ้อม ($\mu = 4.19, \sigma = 0.47$) ตำบลดงครั้งน้อย ($\mu = 4.19, \sigma = 0.41$) ตำบลสิงห์โลก ($\mu = 4.14, \sigma = 0.52$) ตำบลบ้านฝาง ($\mu = 4.12, \sigma = 0.52$) ตำบลดงครั้งใหญ่ ($\mu = 4.12, \sigma = 0.51$) ตำบลเมืองบัว ($\mu = 4.12, \sigma = 0.31$) ตำบลเกษตรวิสัย ($\mu = 4.04, \sigma = 0.58$) ตำบลเหล่าหลวง ($\mu = 3.87, \sigma = 1.04$) และตำบลหนองแวง ($\mu = 3.75, \sigma = 1.03$) ตามลำดับ

ด้านการเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการแปลผล ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลเกษตรวิสัย ($\mu = 3.87, \sigma = 0.40$) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาได้แก่ ตำบลสิงห์โลก ($\mu = 3.84, \sigma = 0.32$) ตำบลบ้านฝาง ($\mu = 3.84, \sigma = 0.30$) ตำบลเมืองบัว ($\mu = 3.83, \sigma = 0.34$) ตำบลโนนสว่าง ($\mu = 3.83, \sigma = 0.33$) ตำบลกู่กาสิงห์ ($\mu = 3.83, \sigma = 0.32$) ตำบลดงครั้งใหญ่ ($\mu = 3.83, \sigma = 0.31$) ตำบลทุ่งทอง ($\mu = 3.83, \sigma = 0.28$) ตำบลกำแพง ($\mu = 3.82, \sigma = 0.34$) ตำบลดงครั้งน้อย ($\mu = 3.79, \sigma = 0.35$) ตำบลหนองแวง ($\mu = 3.76, \sigma = 0.97$) ตำบลน้ำอ้อม ($\mu = 3.76, \sigma = 0.33$) และตำบลเหล่าหลวง ($\mu = 3.64, \sigma = 0.91$) ตามลำดับ

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสรุป ดังนี้

3.1 สนับสนุนการจัดการศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ อาสาพัฒนาชุมชนควรมีความตั้งใจในการสนับสนุนการจัดการศูนย์เรียนรู้ให้เกิดความเป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3.2 ช่วยในการดำเนินงานในการจัดทำแผนชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนควรใช้ความรู้ความสามารถ ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน มองเห็นปัญหา แนวทางการที่จะช่วยแก้ปัญหาโดยการช่วยจัดทำแผนชุมชน เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานต่อไป

3.3 ช่วยส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการอาศัยเครือข่าย เฝ้าระวังในชุมชน สอดส่องดูแลให้ผู้คนในสังคมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะปัญหาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมามากมาย

3.4 ช่วยพัฒนาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ควรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน มีอยู่มีกิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบอาศัยพึ่งพากันอย่างสมดุล สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพชุมชน ช่วยพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน ของชุมชนอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ทุกครัวเรือนในชุมชน ควรมีการประสานงานการทำงานที่บูรณาการร่วมกันของอาสาพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น ควรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงาน และควรดำเนินงานร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการพัฒนา

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาอภิปรายตามข้อสรุป ดังนี้

1. ระดับการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน และด้านการเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามลำดับ โดยในการการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น ได้มีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในทุก ๆ ด้านในการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยผู้มาปฏิบัติต่างเป็นบุคคลผู้มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อประชาชน เพื่อหมู่บ้านตนเองทั้งตำบลให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น มีการร่วมเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน ในการให้คำแนะนำ นำพาการดำเนินการร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง อาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีการดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายการทำงานที่เชื่อมโยงในการเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันในชุมชนเกิดเป็นการบูรณาการที่เป็นรูปธรรมในการทำงาน จากผลการศึกษา อาจเป็นเพราะว่า

- 1.1 บริบทเชิงพื้นที่ ที่มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นอย่างดี ทั้งส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค (อำเภอ) ส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในพื้นที่
- 1.2 มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการในพื้นที่ ในการทำงานเป็นอย่างดีและได้รับความร่วมมือ
- 1.3 มีการดำเนินกิจกรรมของอาสาพัฒนาชุมชนเป็นประจำเกิดความเคยชินในการร่วมงานทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจ
- 1.4 การเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล ที่ดี โดยเป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประสานงานและดำเนินการพัฒนาร่วมกับชาวบ้าน
- 1.5 การมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นคนในหมู่บ้าน จึงทำให้เป็นผู้รู้ดีว่าอะไรเป็น ปัญหาความต้องการของชาวบ้าน อะไรอยู่ในจิตความสามารถที่ชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจกัน แก้ไขปัญหาความต้องการด้วยตนเองได้ หรือถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะขอความร่วมมือ สนับสนุนจากใครที่ไหนได้บ้าง
- 1.6 การเป็นผู้นำในการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนชุมชน การจัดการศูนย์เรียนรู้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันและแก้ไข ปัญหาหยาเสพติด การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมอาชีพ และการส่งเสริมชุมชน จึงเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพรรณ เทียมธรรม (2547 : 58 - 61) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ศึกษากรณีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงาน ผู้นำ อช. จังหวัดนครราชสีมากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 236 คน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมปฏิบัติงานได้ดี

2. การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด ที่แตกต่างกัน ระหว่าง ตำบล ที่ต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายตำบล โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปน้อย คือ ตำบลทุ่งทอง ตำบลกำแพง ตำบลโนนสว่าง ตำบลคูตำบลเกษตรวิสัย ตำบลหนอง แวงและตำบลเหล่าหลวง ตามลำดับ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ด้านการเป็น แกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายตำบลพบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ตำบลทุ่งทอง ตำบลกู่กาสิงห์ ตำบลกำแพง ตำบลโนนสว่าง ตำบลน้ำอ้อม ตำบลดงครั้งน้อย ตำบลสิงห์โคก ตำบลบ้านฝาง ตำบลดงครั้งใหญ่ ตำบลเมืองบัว ตำบลเกษตรวิสัย ตำบลเหล่าหลวง และตำบลหนองแวง ตามลำดับ โดยจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า บริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละตำบลมีความเอื้อต่อการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก มีการประสานเครือข่ายในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้ง ท้องที่ ท้องถิ่น และอำเภอในการทำงานร่วมกัน มีกิจกรรมในการทำงานลงพื้นที่ร่วมกันในหลายหลายรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งในตัวของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเองได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นในการพัฒนาชุมชนได้ดี เป็นผู้ที่มีความพยายามทำงาน มีความรู้ในการพัฒนา สร้างสรรค์งานเสมอ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยปฏิบัติตัวในการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย มีวิธีการทำงานในการเป็นผู้นำที่ดี สร้างการร่วมมือในการทำงานที่หลากหลายวิธี มีแนวทางใหม่ ๆ ในการนำพาชาวบ้านในการพัฒนา ร่วมกัน มีเข้าใจในขีดความสามารถของชาวบ้านในการพัฒนา มีการปฏิบัติงานในการส่งเสริมอาชีพ ให้ชุมชน ช่วยนำพาประชาชนในการร่วมกันป้องกันยาเสพติด เป็นผู้นำในประสานงานการทำงานในชุมชน เป็นผู้นำการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลของชุมชนชุมชนเพื่อประกอบในการดำเนินการต่าง ๆ มีความรู้เข้าใจปัญหาของชุมชนได้ดีเชิงพื้นที่ มีการพัฒนาการทำงาน ในการนำพาชาวบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยความสามารถอย่างเต็มที่ นำประชาชนปฏิบัติในการทำงานขับเคลื่อนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานนำการสร้างความร่วมมือรวมใจในการแก้ปัญหาชุมชนได้ดีดำเนินการช่วยแนะนำแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน และเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับหน่วยราชการอื่น ๆ เช่นร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในส่วนด้านการเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกรายตำบลพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ตำบลเกษตรตำบลสิงห์โคก ตำบลบ้านฝาง ตำบลเมืองบัว ตำบลโนนสว่าง ตำบลกู่กาสิงห์ ตำบลดงครั้งใหญ่ ตำบลทุ่งทอง ตำบลกำแพง ตำบลดงครั้งน้อย ตำบลหนองแวง ตำบลน้ำอ้อม และตำบลเหล่าหลวง ตามลำดับ โดยจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการช่วยเหลือสนับสนุนจากส่วนราชการให้พื้นที่ใน

การช่วยเหลือการดำเนินงาน ประกอบกับวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ที่มีการความเอื้อเฟื้อในชุมชน ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือในการทำงานเป็นอย่างดี โดยมีการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ ช่วยให้ชาวบ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการแนะนำ ช่วยการดำเนินงานของผู้นำอาสา พัฒนาชุมชนเขตอื่น สนับสนุนการปฏิบัติงานการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้ช่วยสนับสนุน การส่งเสริมชุมชน ในด้านต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นผู้ช่วยพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน ในโครงการกิจกรรมของภาครัฐ เป็นผู้ช่วยสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สนับสนุนการทำงานในการพัฒนาหมู่บ้านตำบลบรรลุ เป้าหมาย ช่วยพัฒนาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยในการส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด ช่วยในการดำเนินงาน ในการจัดทำแผนชุมชน และมีการสนับสนุน การจัดการศูนย์เรียนรู้ อย่างมีระบบ จากประเด็นดังกล่าว จึงทำให้ การปฏิบัติงานของอาสา พัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่แตกต่างกัน ระหว่าง ตำบล

ในส่วนของตำบลหนองแวง และตำบลเหล่าหลวง พิจารณาจากการแปลผล ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน เป็นตำบลที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด โดยจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ยังมีการปฏิบัติงาน ที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านด้านการเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน และด้านการเป็น ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติให้หน้าที่รับผิดชอบจึงทำให้มี ระดับการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ที่น้อยกว่าทุกตำบล

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัตสุริย์ คุณกลาง (2546 : 80 - 83) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการชุมชน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การตัดสินใจ การดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ และ การประเมินผล ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตำแหน่งใน คณะกรรมการชุมชน อายุ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีบางประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรนำมาปรับปรุง การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

- 1.1 อาสาพัฒนาชุมชน สนับสนุนการจัดการศูนย์เรียนรู้ อย่างมีระบบในการพัฒนาในพื้นที่
- 1.2 ควรให้ความสำคัญในการเข้าช่วยในการดำเนินงานในการจัดทำแผนชุมชนในทุกระดับ
- 1.3 ควรช่วยในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้านอย่างบูรณาการรวมกันกับทุกฝ่าย
- 1.4 อาสาพัฒนาชุมชน ควรส่งเสริมการพัฒนาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้

- 2.1 ควรพัฒนาด้านการเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชน เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
- 2.2 ควรพัฒนาการจัดการศูนย์เรียนรู้ อย่างมีระบบ โดยมีอาสาสมัครพัฒนาชุมชนคอยช่วยเหลือขับเคลื่อน
- 2.3 ควรพัฒนาการจัดทำแผนชุมชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ในทุกขั้นตอน
- 2.4 ควรพัฒนารูปแบบการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในทางปฏิบัติจริง

3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

- 3.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- 3.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด